



ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สถาบันฯ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะความรู้  
ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน  
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน  
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน  
เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อสุภาพ และกระโปรง  
สวมรองเท้าวัดสั้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าวัดสั้นและประพุดติดนเป็น  
สุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และนำบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไป ในวัน  
ประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจ  
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. การเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) อนุญาตให้นำแฟ้มสะสมผลงานของ  
ผู้เข้ารับการประเมินมาเป็นข้อมูลอ้างอิงได้

๕. ผู้ใดไม่มาเข้ารับการประเมินฯ ตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในการรับการ  
ประเมินฯ

๖. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน  
การเลือกสรร ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕ และทางเว็บไซต์ของสถาบัน  
(<http://veine5.ac.th>) หรือทางเพจ Facebook สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนภัทร แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

เอกสารแนบท้ายประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕  
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์)

ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ)

วันที่สอบสัมภาษณ์ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

สถานที่สอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕

ห้องสอบ ห้องประชุมสถาบันฯ อาคารอำนวยการ ชั้น ๓

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๙๓๐๑๐๑๕๐๐๑	นางสาวประภัสสร ศรีชู	
๙๓๐๑๐๑๕๐๐๔	นางนันทภักทรนันท์ หารธา	
๙๓๐๑๐๑๕๐๐๘	นางสาวปนิดา ดานขุนทด	
๙๓๐๑๐๑๕๐๑๗	นางสาวศุภนิดา เมทาสิงห์	

